

# Tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

(chinhphu.vn) Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ban hành Chỉ thị số 06 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đề ra các giải pháp, yêu cầu để các đơn vị chủ động kiểm soát ổn định thị trường giá cả, không để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

Để tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính; giám đốc sở tài chính, cục trưởng cục thuế, cục trưởng cục hải quan, giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là tỉnh), cục trưởng cục dự trữ nhà nước khu vực theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các công việc.



Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo dõi sát biến động giá cả các mặt hàng thiết yếu nhất là trong thời điểm có nhu cầu cao trong dịp tết để tham mưu kịp thời cho Bộ các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, tổng hợp phân tích dự báo; chủ động xây dựng kịch bản điều chỉnh giá một số mặt hàng quan trọng do nhà nước quản lý trong những tháng đầu năm 2019 với lộ trình và bước đi phù hợp để hạn chế tác động đến mặt bằng giá chung khi có phát sinh. Tổ chức giám sát chặt chẽ kê khai giá của doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công.

Các địa phương, các giám đốc sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn. Trong đó, phải chú trọng theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng tết của người dân trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật; để xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định cho người dân vùng gặp thiên tai, lũ lụt, cứu đói cho dân trong thời kỳ giáp hạt và trong dịp tết theo đúng đối tượng nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Các cơ quan cần tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa,



dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá... Các đơn vị không để xảy ra hiện tượng lợi dụng thời điểm tết để tăng giá dây chuyền, tác động ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

Cần phối hợp với sở giao thông vận tải tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, lợi dụng lượng khách tăng trong dịp lễ, tết, cao điểm để tăng giá cước vận tải ở mức cao và các trường hợp không thực hiện việc kê khai, niêm yết giá; phối hợp với cơ quan thuế chống gian lận thuế, phối hợp các cơ quan chức năng chống buôn lậu...

Lãnh đạo Bộ Tài chính tổ chức triển khai toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019...

Tổng cục Hải quan cũng có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và các cục hải quan khu vực, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019...

Các cục trưởng cục Hải quan có trách nhiệm bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện đúng quy trình, thủ tục hải quan; tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan...

Tổng cục Thuế tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng, quản lý, lưu giữ hóa đơn và hồ sơ mua bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, thu gom hàng hóa cư dân biên giới của các hộ, cá nhân kinh doanh khu vực biên giới để ngăn chặn sử dụng hóa đơn hợp thức hóa hàng nhập lậu. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và chủ thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế.

Trong việc triển khai các nhiệm vụ về tài chính ngân sách, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan cần có nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đẩy mạnh một số nhiệm vụ có liên quan.

## HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, trên cơ sở các dự thảo báo cáo, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh, thống nhất nội dung các báo cáo. Theo đó, năm 2018, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tu dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ổn định, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cũng thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

## QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch tỷ lệ 1:2000 dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công bố quy hoạch tỷ lệ 1:500 khu tái định cư thôn Lương Cầu, xã An Cầu.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh, khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ có quy mô 194,36ha, được lập trên địa giới hành chính các xã An Thái, An Ninh, An Cầu. Đồ án quy hoạch phân khu bao gồm: quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, cấp nước, điện, thông tin liên lạc, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường... Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp với các ngành nghề chủ yếu: sản xuất, cung cấp vật tư nông nghiệp; nghiên cứu, thực nghiệm các loại giống lúa, ngũ cốc; đào tạo nhân sự cho sản xuất nông nghiệp; xây dựng hệ thống kho chứa, bảo quản nông sản, hệ thống nhà máy sấy và xay xát lúa gạo, hệ thống nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm.

Khu tái định cư thôn Lương Cầu, xã An Cầu được quy hoạch xây dựng tại trục đường ĐH.72 có diện tích 5,2ha với đầy đủ các hạng mục nhà ở, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh... phục vụ cho các hộ di dân thôn Lương Cầu giải phóng mặt bằng khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ.

Dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ do liên danh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tiến hành. Theo kế hoạch, tháng 2/2019, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng và làm thủ tục thuê đất, tháng 6/2019 đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 tổ chức liên kết các hộ nông dân tham gia canh đồng lớn. Khu công nghiệp đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiến nhanh, mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

TRINH CƯỜNG

## Chế tạo hệ thống sấy lúa công suất lớn

Thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc chương trình đổi mới công nghệ quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ, Doanh nghiệp tư nhân Năm Nhã (tỉnh An Giang) đã phối hợp các nhà khoa học thiết kế, chế tạo thành công hệ thống sấy lúa vi năng, công suất 150 tấn/mê.



Hệ thống lò đốt và thùng chứa.

Hệ thống bao gồm lò đốt, quạt hoàn chỉnh, băng tải chuyển lúa từ ghe lên bồn sấy, được tích hợp các mô-đun rời tạo thuận lợi khi cần tăng công suất hệ thống. Lò đốt được thiết kế đốt trực tiếp, hạn chế ảnh hưởng tới khói lò ám vào sản phẩm. Hệ thống này có thể giảm 30% chi phí so với các thiết bị sấy lúa khác chế tạo trong nước do chi phí điện và chất đốt giảm. Kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao cho các đơn vị chế biến lúa gạo ở một số tỉnh, thành phố.

## Vật liệu mới giúp tăng công suất động cơ

Nhóm nghiên cứu của Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) đã tổng hợp được loại vật liệu kim loại vô định hình có tên MANC, mở ra khả năng dùng để sản xuất công suất hệ thống. Lò đốt được thiết kế đốt trực tiếp, hạn chế ảnh hưởng tới khói lò ám vào sản phẩm. Việc sử dụng vật liệu MANC cho phép sử dụng những động cơ nhỏ hơn để tạo ra công suất có thể sánh ngang với các động cơ lớn. Đó là do vật liệu MANC có điện trở suất cao, điều này không làm cho vật liệu nóng lên và động cơ không mất công suất. Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu, tiến hành những thí nghiệm khác đối với MANC để có thể ứng dụng trong tương lai nhằm cải thiện hoạt động của động cơ.

## Rô-bốt "ngửi mùi"

Các nhà khoa học Trường Y khoa Duke, North Carolina (Mỹ) đang thực hiện các nghiên cứu phát triển một loại rô-bốt có tích hợp thiết bị đặc biệt ngửi mùi như loài chó nghiệp vụ để phát hiện ma túy, chất nổ và cứu người. Các nhà khoa học sử dụng nguồn gen lấy từ mũi chuột để nghiên cứu phát hiện một số quan khứu giác nhân tạo có khả năng cảm thụ mùi như chuột. Hiện nghiên cứu đang mở rộng để có thể áp dụng cách thức mũi phát hiện những tín hiệu lạ trong môi trường bình thường. Đây là một hướng đi mới nhằm thay thế chó nghiệp vụ.

(theo nhandan.com.vn)

## ASIAN CUP 2019

# Hứa hẹn một giải đấu sôi động, kịch tính

(nhandan.com.vn) Từ ngày 5/1 đến ngày 1/2, tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) diễn ra vòng chung kết giải bóng đá vô địch châu Á - Asian Cup 2019 với sự góp mặt của nhiều anh tài châu lục. Giới chuyên môn nhận định, giải lần này hứa hẹn sôi động, kịch tính khi có sự tham gia của các đội bóng mạnh: Ô-xtrây-li-a (đương kim vô địch), Hàn Quốc (đương kim á quân), I-ran, Nhật Bản... cùng nhiều cầu thủ ngôi sao.

Theo kết quả bốc thăm, 24 đội được xếp vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, đá theo thể thức vòng tròn một lượt, 2 đội dẫn đầu ở các bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đá vòng loại trực tiếp gồm 16 đội. Đội tuyển Việt Nam ở bảng D cùng các đối thủ: I-rắc, I-ran và Y-ê-men. Thấy trò HLV Pác Hang-xo sẽ lần lượt so tài với ba đội tuyển này vào các ngày 8/1, 12/1 và 16/1. Đây có thể nói là một bảng đấu khó khăn và việc vượt qua vòng bảng sẽ là thành công lớn của đội tuyển Việt Nam.

Dựa trên thực lực, kinh nghiệm, đội tuyển I-ran và đội tuyển I-rắc có nhiều lợi thế đi tiếp. "Quần đoàn I-ran" của HLV Quây-rốt đã để lại ấn tượng tốt với người hâm mộ bóng đá tại World Cup 2018 khi so gậy ngang ngửa với các "ông ke" của bóng đá thế giới là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Vừa qua, "Team Melli" đã đánh bại đại diện đến từ Nam Mỹ là đội tuyển Bô-li-vi-a khá thuyết phục trong trận tập huấn. Đội hình của họ có nhiều cầu thủ chất lượng như S.Át-mun (được coi là "Mét-xi của I-ran"), đang chơi bóng cho CLB Ru-bin Ka-dan, M.Hô-xây-ni, A.E.Sa-phi... Ngược dòng thời gian, đội tuyển I-ran từng ba lần đăng quang ở đấu trường này, gần nhất là năm 1976. Do vậy, họ đang nung nấu quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ giành ngôi vương để tìm lại ánh

hào quang sau hơn 40 năm chờ đợi.

Đội tuyển I-rắc cũng là "rào cản" khó chịu đối với mọi đối thủ ở Asian Cup 2019. Họ từng giành cúp ở giải đấu này năm 2007. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia S.Ka-ta-nếch, các cầu thủ I-rắc chơi ngày càng gắn kết với lối đá phòng ngự phản công sắc bén. Trước ngày khai mạc giải, thành tích của họ là 2 trận đều thắng. Đội tuyển I-rắc sẽ ra quân

gặp đội tuyển Việt Nam. Kể từ Asian Cup 2007 đến nay, hai đội gặp nhau ba lần, I-rắc thắng hai trận, hòa một trận. Ở lần đối đầu trận đấu sắp tới. Đây là cơ hội quý để những chàng trai áo đỏ có dịp cọ xát, chứng tỏ bản lĩnh và khả năng ở sân chơi châu Á. Nếu giành bốn điểm cùng hiệu số bàn thắng/bàn thua tốt thì ở cả ba tuyến, có nhiều gương mặt trẻ tài năng. Điều ban huấn luyện cần làm lúc này là giúp

các cầu thủ phân phối thể lực hợp lý, rèn thêm nhiều "miếng đánh" lạ đồng thời có phương án chiến thuật thích hợp trong từng trận đấu sắp tới. Đây là cơ hội quý để những chàng trai áo đỏ có dịp cọ xát, chứng tỏ bản lĩnh và khả năng ở sân chơi châu Á. Nếu giành bốn điểm cùng hiệu số bàn thắng/bàn thua tốt thì ở cả ba tuyến, có nhiều gương mặt trẻ tài năng. Điều ban huấn luyện cần làm lúc này là giúp

Trong khi đó, đội tuyển Y-ê-



Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Abu Dhabi.